



ข่าว เพื่อสื่อมวลชน

ฝ่ายประชาสัมพันธ์
กลุ่มสารนิเทศและงานร้องเรียน

กองพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงสาธารณสุข
ก.ตัวหนังสือ ๑.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 0 2590 7123, 7117 โทรสาร. 0 2591 8474

อย.ร่วมกับ บก.ปคบ.บุกจับเอเยนต์ลักลอบขายยาเสริมสมรรถภาพทางเพศปลอม

ย่านเยาวราช มูลค่ากว่า 15 ล้านบาท

อย. ร่วมกับ ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปคบ.) จับเอเยนต์รายใหญ่ลักลอบขายส่งยาเสริมสมรรถภาพทางเพศปลอมให้แก่ร้านค้าแผงลอยย่านเยาวราช รวบรวมได้ทั้งยาไวอะกร้า ยาซิอะลิส ปลอม ยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยา และยาอวดอ้างเพิ่มพลังเพศที่มีตัวอักษรจีน กว่า 5 หมื่นเม็ด และอุปกรณ์ทางเพศ เช่น อวัยวะเพศปลอม ถุงยางอนามัยพิสดาร จำนวนมาก มูลค่ากว่า 15 ล้านบาท

นายวิทยา แก้วภราดัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.พิพัฒน์ ยิ่งเสรี เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา และคณะ ร่วมกับ พล.ต.ท.ไถง ปราศจากศัตรู ผบช.ก. พล.ต.ต.จตุรงค์ ภูมรินทร์ ผู้บังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (ผบก.ปคบ.) และคณะ แถลงต่อผู้สื่อข่าวว่า เมื่อวานนี้ (18 ตุลาคม 2552) เวลา 17.00 น. ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปคบ.) ร่วมกับเจ้าหน้าที่คณะทำงานป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ (คปป.) ของ อย. เข้าจับกุมเอเยนต์ชาวต่างชาติลักลอบนำเข้ายารักษาอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศปลอม เช่น ยาไวอะกร้า ยาซิอะลิส และยาประเภทดังกล่าวที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยา เช่น ที่ตลาดแจ้งซื้อผู้ผลิตอยู่ที่ประเทศอินเดีย ยาอวดอ้างเพิ่มพลังทางเพศที่ตลาดระบุด ตัวอักษรจีน จำนวนกว่า 5 หมื่นเม็ด นอกจากนี้ยังพบอุปกรณ์ทางเพศจำนวนมาก เช่น อวัยวะเพศเทียม น้ำยาหล่อลื่น ถุงยางอนามัยชนิดพิสดาร โดยผู้ต้องหาจะนำผลิตภัณฑ์ที่ผิดกฎหมายนี้ไปขายส่งให้แก่ร้านค้าหรือแผงลอยย่อยที่ขายในย่านเยาวราชให้แก่ผู้สนใจรวมถึงนักท่องเที่ยวผู้ซึ่งไม่ทราบถึงอันตรายจากยาหรืออุปกรณ์ดังกล่าว ของกลางที่ยึดมาได้รวมมูลค่ากว่า 15 ล้านบาท จึงได้แจ้งความดำเนินคดีต่อ ผู้กระทำผิดกฎหมายในข้อหาต่าง ๆ ได้แก่ ขายยาแผนปัจจุบันโดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี และปรับไม่เกิน 10,000 บาท ขายยาปลอมที่มีการลักลอบนำเข้าจากต่างประเทศ มีโทษจำคุกตั้งแต่ 1 - 20 ปี และปรับตั้งแต่ 2,000 - 10,000 บาท รวมทั้งเป็นการขายยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับ มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

นพ.พิพัฒน์ เลขาธิการ อย. กล่าวต่อไปว่า ขอเตือนประชาชนอย่าได้ซื้อยาที่เข้าใจว่าจะช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศจากร้านค้าแผงลอย เพราะจะได้รับยาปลอม ซึ่งอาจไม่มีตัวยาใดเลยหรืออาจได้รับยาที่ไม่ได้มาตรฐาน ผสมสารอันตราย อีกทั้งท่านอาจมีโรคประจำตัวที่ไม่เหมาะกับการรับประทานยาดังกล่าว ทางที่ดีหากมีปัญหาเกี่ยวกับสมรรถภาพทางเพศควรให้แพทย์ตรวจวินิจฉัยและสั่งจ่ายยา โดยขณะนี้ อย.ได้มีช่องทางให้ผู้บริโภคเข้าถึงยาได้ง่ายขึ้น โดยให้ร้านขายยาที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ สามารถจำหน่ายยารักษาอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศได้ตามใบสั่งแพทย์แล้ว เพื่อมิให้ผู้บริโภคเสี่ยงต่อการได้รับยาปลอม หากผู้ใดพบเห็นการลักลอบจำหน่ายยาประเภทดังกล่าวขอให้ร้องเรียนแจ้งมายังสายด่วน อย. โทร.1556 หรือ ร้องเรียนมายัง บก.ปคบ. ตู้ ปณ. 459 ปณศ. สามเสนใน พญาไท กทม. 10400 เพื่อ อย.และบก.ปคบ. จะติดตามตรวจสอบเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดและลงโทษสถานหนักแก่ผู้กระทำผิดต่อไป